

# THỰC VẬT KỲ DIỆU

SAGIANG

## I.- NGUYÊN NHÂN THỰC VẬT KỲ DIỆU HIỆN HỮU

Trong lúc cấu trúc tế bào thực vật, các vi linh tử thực vật không nhất thống theo nguyên tắc cấu tạo, các tế bào gốc của từng nhóm không thoả đáng nhau, nên nhóm này chậm lụt, nhóm kia nhanh chóng, nhóm nọ tách đoàn loạn xạ, thành ra thực vật nảy sinh ra nhiều loại cây cỏ khác về thể chất như: Cũng đồng thời là cỏ mà cỏ mỏng châu khác cỏ cú, cỏ song chẵn, cỏ óng, cỏ chỉ... Rồi cũng do không chịu chung hệ thống cấu trúc mới nảy sinh ra các loại nấm: nấm rơm, nấm mèo, nấm mối, nấm linh chi, nấm sán, mà nấm mối và nấm sán hay nấm linh chi lại mang đặc chất khác hẳn... Tới khi tạo loại hoà thảo lại cũng bài bản cũ tạo ra lúa nước, lúa sạ, lúa trời, lúa mì, kiều mạch, nếp thơm, nếp than... Kịp đến tiểu mộc, đậu, bắp, mè, thuốc lá, thía là, tía tô... Khi đại mộc phát triển xoài, dứa, cam, quýt, bưởi, ổi, chuối, ca cao, cà phê, độc thảo... Tới đại danh mộc nhiều cây rừng thảo lao, trác, côm lai, gỗ mun, côm xe, cà chát... Cuối cùng tới trường thọ mộc sống cả 4.000 năm, với thân xác đồ sộ đến nỗi làm đường xe chạy ngang qua đường hầm của thân cây mà vẫn sống. Thực vật sống và bành trướng mạnh mẽ khắp nơi trên địa cầu, hay các sanh hành tinh khác, từ dưới nước lên đại lục, chí đến sa mạc nóng bỏng toàn cát khô cằn, thế mà hạt bào tử vẫn tiệm sinh, chờ mưa xuống đầm chồi, nảy lộc, đơm hoa kết quả, tạo bào tử để rồi chịu chết hết, chỉ còn hạt bào tử núp trốn trong cát sống chờ đợi tái sinh. Chỉ riêng loại xương rồng độc đáo không lá, chúng hấp thụ tiên thiên khí qua các gai nhọn và toàn thân chứa nước, chịu đựng nổi nắng hạn, mới là kỳ diệu, chúng trở hoa rất đẹp, cũng có bào tử, rơi trong cát. Người ta chỉ trông bằng mắt thấy. Thực vật còn kỳ diệu do rễ của chúng hấp thụ được hậu thiên khí trong đất, cùng với hơi nước, tuyển chọn tinh chất hậu thiên khí nào thích hợp với bản thể mới hấp thụ tạo thành nhựa nguyên, chuyển lên thân cây, đưa qua lá hấp thụ lục diệp tố của tiên thiên khí, tạo thành nhựa luyện chuyển đi khắp châu thân tăng trưởng và đơm hoa kết quả nữa. Riêng loại chùm gởi chỉ nảy mầm trên thân cây trụ bộ tạo ra loại rễ chuyên biệt hút nhựa luyện, chế tạo ra nhựa riêng cho mình và tăng trưởng. Còn loại rong, rêu, tảo sống trong nước chỉ hấp thụ tinh chất trong nước mà vẫn sống. Cũng có nhiều loại rong, rêu bám vào đất sống nữa. Mấy loại nấm lại kỳ dị thêm nữa là không có lá, sống bám vào thân xác thảo mộc mục nát, khác loại chùm gởi trên cây sống, chúng hấp thụ diêm quang tố để tăng trưởng và tạo ra bào tử rơi truyền nòi giống, không có hoa. Loại lưỡng cư lại đặc biệt như lục bình, rau mát, rau muống, ấu, rau nhúc, linh bình trên mặt nước, thế mà rễ lại hấp thụ tinh chất trong nước (Phù sa) nuôi sống cây, cũng đơm hoa kết quả, thế mà trồng trên mặt đất cũng sống, nhưng không bằng ở dưới nước. Những cây ăn thịt sống kỳ diệu trở hoa với cánh hoa rắn có thể ốp lại, nhốt côn trùng, ong, bướm, để hấp thụ thịt sống tạo ra nhựa luyện. Ở các rừng già có loại cây trở hoa hấp thụ tinh chất của loài chim trong hậu thiên khí cấu tạo ra chim con, nuôi dưỡng đến đúng sức lia cành bay đi, nhưng loại chim này không sanh đẻ do chúng là thai sản vô tính, chúng sống một thời gian đến già và chết. Những kỳ diệu thực vật rất đa dạng vừa là thần dược, vừa là độc dược tùy trường hợp sử dụng, vừa là thực phẩm cho động vật và con người. Chúng còn đặc chế tự hấp thụ làn toan để ban đêm tỏa sáng do một loại nấm sáng. Nhứt là có nhiều bông hoa trăm hồng nghìn tía, khoe sắc thắm rạng rỡ, với màu sắc muôn màu tô thắm vẻ đẹp hoa viên. Ngoài ra còn tạo hương thơm bát ngát và còn cho mật và phấn hoa trở thành thần dược như long đâm hoa cứu tử hoàn sinh. Lạ lùng nhứt là bông hoa tỏa khắp một vùng hương thơm kỳ diệu, và thực vật ở cõi trời Phạm thiên và Cực lạc quốc độc đáo vô nhị, như mạn đà hoa và Vườn Đào tiên của Tây vương mẫu, cùng rừng báu ở Cực lạc quốc thân cành lá và hoa toàn là thất báu: Vàng, Ngọc, Hổ phách, Lưu ly, Mã não, Xa cừ, Bạch kim, với hương thơm lạ kỳ cảnh tinh cư dân cực lạc quốc, toàn là vi linh tử được nhiếp độ về tu tập để hoàn toàn không còn trở lại trần gian, thoát vòng tục lụy, an nhiên tự tại thăng tiến lên A la hán, Bồ Tát và Phật để vinh thăng về Thượng giới.

## II.- KỲ DIỆU THỰC VẬT THỂ HIỆN

Thực vật tuy không di động, nhưng chúng vẫn là sinh vật trên địa cầu và trên các sanh hành tinh khác trong vũ trụ, chỉ có một số ít sống trên nước mới di động theo dòng nước, chớ tự nó chỉ là định thân mọc lên chỗ nào trụ bộ tại chỗ đó, chỉ có loại cây cần dinh dưỡng đặc chế phải sống trong vùng đất thích nghi, nhứt là khí hậu. Nên các nhà sinh vật học phải nghiên cứu cuộc đất thích nghi cho loại cây nên sinh vật học phải nghiên cứu cuộc đất thích nghi cho loại cây đặc chế, bón phân đặc biệt, làm lồng kiến hay nhà kiếng và tạo khí hậu điều hoà, chúng mới sống và kết quả mỹ mãn. Người ta còn chế tác riêng biệt hoá chất cho từng loại cây để làm kiếng vật, vườn cảnh, và loại cây bonsai, trong các bình chứa không cần đất với đầy đủ tiện nghi cho cây tăng trưởng quý phái trường giả, chỉ làm tăng long trọng cho các đại

phụ gia thường ngoạn. Chính những kỳ diệu quý hiếm quá tốn kém về trang bị, nên không được đa số sử dụng. Chúng ta lần lượt tham khảo những kỳ diệu của chúng về nhiều phương diện mà chúng phô trương. Hoa Mạn đà la kỳ diệu ở chỗ sống trong vùng Vô sắc giới, chỉ xuất hiện trong những dịp long trọng của lễ hội tôn giáo như Phật giáo, hoặc ở Thiên đình khi có quần tiên đại hội, chúng tỏa ngát hương thơm đặc biệt cả một vùng, cánh hoa phát phối, nhưng vô hình đối với phàm tục. Kỳ diệu tiếp theo là thực vật Cực lạc quốc gồm bông hoa thân xác toàn bằng thất bảo: Vàng, Bạc, Kim cương, Xa cừ, Hổ phách, Lưu ly, Mã não, và hương thơm lạ lùng vấn vương lòng các A la Hán mãi chú tâm vào tu tập, quên hết chuyện hồng trần, đối với quý vị mới được nhiếp độ về. Những kỳ diệu thực vật trong vũ trụ còn nhiều khúc triết mà chúng ta thường nghe nói vườn Đào tiên của bà Tây vương mẫu một ngàn năm mới trở hoa kết quả, ăn vào trường sinh bất tử, thừa ruộng vườn và đồng cỏ với bầy trâu trời của Chàng Ngưu Lang, được Thượng đế ban thưởng, cho kết duyên với nàng Chức Nữ chuyên dệt tơ lụa, gấm vóc cho thiên đình. Hai người mãi mê hưởng thụ ân ái, bỏ quên bầy trâu phá hại vườn Thượng uyển, và tơ lụa, gấm vóc cũng thiếu thốn, nên bị tuyên phạt đày cách biệt sông Ngân Hà, chỉ cho phép mỗi năm vào ngày thất tịch được trùng phùng, nhưng cầu kỳ không có phải cầu cứu nhóm quạ trần gian, đến cắn đuôi nhau bắt ngang sông thành một cây cầu “Ô thước” đặc chế để chàng nàng sum, hợp âu yếm nhau trên đầu mây con quạ làm rụng hết lông, cả một đêm hưởng thụ đến bình minh phải bình ịch chia tay, để đàn quạ bay về trần gian, và chịu ngậm ngùi chia rẽ suốt năm dài trông đợi. Long đàm hoa, một loại cây mọc trong thạch động có tia ánh dương quang, hấp thụ tiên thiên khí và tinh chất của loại đá đen sống khó khăn, trăm năm mới trở hoa một lần, hương thơm ngát cả thạch động, quyến rũ đàn rắn tập trung về chờ nở nhụy tranh nhau húp mật, để được sống lên mức đại mẫn xà, rất nguy hiểm cho người truy tầm, thiện tâm cứu như độ thể qua mật long đàm và phấn hoa, cùng cánh hoa, thần dược cứu tử hoàn sanh, trường lão đại thọ. Các loại nấm sống chùm gởi ở lớp vỏ cây rất đặc dụng y khoa chữa trị bệnh ung thư. Nấm sáng sống chùm gởi ở loại cây cỏ mục hấp thụ được lân toan ban đêm chiếu sáng ngà ngà, trẻ con thích nhỏ về để trong hộp đến tối đem ra khoe với bạn bè. Ở rừng già Nam dương, thám hiểm gia ngạc nhiên thấy một cây cỏ thụ ở đầu mỗi hoa tàn có một con chim nhỏ thành hình, đến trưởng thành rụng ra bay đi, nhưng không sinh đẻ gì cả, do chúng thuộc loại thai sản vô tính, gây ra ý niệm thai sản vô tính về sau này. Ở Phi châu có loại cây trở hoa to với bầu nguy đầy mật thơm quyến rũ côn trùng và chim nhỏ chui vào húp mật, bị cánh hoa ộp lại, nhốt kín, giết chết hấp thụ tất cả thân xác thành nhựa luyện, phát triển thân cây tươi tốt. Loại chùm gởi độc đáo đưa hạt bào tử theo gió bay đi bám vào thân cây hay nhánh cây trụ bộ, nảy mầm kết gù, hút lấy nhựa cây trụ bộ, tăng trưởng chỉ đến mùa Đông vẫn tươi tốt, mặc cho cây trụ bộ khổ sở tiệp sinh. Loại rong, rêu, tảo sống nhờ hút lấy các tinh chất trong nước, đôi khi rong, rêu hạt bào tử bị bốc lên mây đưa vào đất liền, rơi xuống phải bám vào đất sống, nhưng chúng chết hết trong nắng hạ. Ở sa mạc, các hạt bào tử sống tiệp sinh trong cát nóng, chờ mưa xuống, nhanh chóng nảy mầm tăng trưởng nở hoa kết quả, tạo bào tử để khi hết nước, chúng chết rụi xuống, chôn vùi bào tử trong cát hầu rơi truyền nòi giống. Chỉ có loại xương rồng, tích trữ nước và không có lá, thay thế bằng gai nhọn, vào mùa xuân chúng trở hoa rất đẹp. Ở các rừng già, có nhiều cỏ thọ sống tới 4.000 tuổi, thân xác gỗ ghè, cao vượt trời, người ta quý trọng không đốn, cố gắng bảo trọng, đến nỗi làm đường xe đụng gốc cây, người ta khoét ngang qua làm đường hầm cho 2 tuyến xe chạy ngang qua, mà cây vẫn sừng sững sống oai nghi. Ở Việt Nam thường có mộc thần, do quạ, diều, ó, diều bắt thú nhỏ tha về đập xuống nhánh cây cỏ thụ ăn, máu me thấm vào vỏ cây, lâu năm chảy thảng, các cô hồn bám vào những vết máu thấm vào vỏ cây, tạo thành mộc thần. Nó thường hiện hình ban đêm, nhất đàn bà trẻ con, cũng có mộc thần cứu nhân độ thế, được lập miếu thờ ở gốc cây, nhang đèn lễ vật trang nghiêm, còn cử thêm ông Tù lo việc hương khói thủ lễ, hưởng thọ lễ vật dâng cúng tạ ơn của dân chúng. Mộc thần rất linh thiêng, có khi lên đồng cứu giúp dân chúng, nên được chiêm ngưỡng như thần. Trong nước biển sâu từ 3.000 mét trở đi, ánh sáng không chiếu tới, nên đến tối thế mà có loại thủy thực vật vẫn sống có nhiều khi sâu trên 7.000 ở các tầng đất đá sâu ở đáy biển Thái bình dương.

### III.- THỰC VẬT HIỆU LINH

“Y lâm hữu ngọc

“Thảo mộc hiệu linh!”

Thực vậy trong rừng thuốc rất quý như báu như ngọc, do nó cứu sống bệnh nhân, cũng như cây cỏ biết cách sử dụng, nó nuôi sống con người, còn ngăn chặn bệnh hoạn, cũng như dân Nhật biết sử dụng loại hạt dê đen mà không bị nhiễm ung thư. Dân sơn cước biết dùng cây độc thảo làm thuốc hút, bồi dưỡng cơ thể chống lao và hen suyễn, nhưng bị lạm dụng chế tạo ra á phiện, tiến tới bạch phiến đầu độc con người nghiện ngập, xì ke ma túy, tệ nạn xã hội, làm giàu cho bọn trùm băng đảng, buôn lậu, tranh chấp nhau đâm máu. Chính Mát pha chúa trùm buôn lậu giết người không gớm tay gây ra tội ác tày

trời, lại còn mua chuộc chánh quyền, thao túng thị trường chợ đen, xem mạng người như cỏ rác. Hiện nay có nhiều kỳ bí của thực vật bị lạm dụng như loại bonsai, cây cảnh, bông hoa và những bồn trồng bằng hoá chất chỉ dành cho các đại phú gia. Bonsai có nhiều cây sống cả 400 đến 500 năm trong những chậu cõn con, hay những hòn giả sơn giá trị cao. Những cây cảnh trang trí trong nhà: Châu Bà, Can Túc Anh, chúng phải sống xanh tươi chỉ qua ánh sáng ngọn đèn điện. Những bông hoa đặc tiền như Hoa Quỳnh, Hoa Dao thơm tất trong các chậu quý, dát vàng, chễm chệ trong phòng khách để các tao nhân mặc khách thường ngoạn trong trà dư tửu hậu quý phái trường giả, khi chúng trở hoa thơm lừng, hầu làm đề tài ngâm hoa, vịnh nguyệt, thi phú ca ngợi cánh hoa đẹp, hưởng thụ hương sắc mặn mà. Hoa Quỳnh, Hoa Dao tuy không kỳ diệu bằng Long đàm hoa, nhưng cũng tạo được dòng chiêm ngưỡng của khách mộ điệu, mặc cho thể nhân hững hờ. Thực vật kỳ diệu ở chỗ rễ của chúng có hấp thụ hấp thụ dưỡng chất tinh túy của Hậu thiên khí mà con người và động vật không thực thi được, hoá hồng có con trùng đất phải hấp thụ tinh chất trong đất, nhứt là cỏ cây mục đã thành đất, để sinh sống và tăng trưởng. Chính thực vật dinh dưỡng động vật ăn lá cây và cỏ, và con người dùng toàn thể thực vật làm thực phẩm thường xuyên, nhứt là giới ăn chay. Chúng cũng được bào chế thành thuốc điều trị bệnh tật con người, nhưng cũng con người sử dụng độc chất của thực vật, hoà cùng hoá chất tạo thành độc dược, sinh hóa độc dược tàn sát con người hàng loạt rất kinh tâm tán đờm. Hiện Trung cộng đang tạo lập Hoá sinh mặt trận trong mưu đồ huỷ diệt nước Mỹ, hầu di dân sang tận hưởng những di sản của người Mỹ bị thảm sát bởi hoá sinh trận tuyến, nhưng mưu chưa thực hiện bị phát giác ra và phải lo bảo vệ dân Trung quốc thoát nạn tai chính nó tự huỷ diệt dân chúng nó. Thảm khố cho người dân, nếu mấy lò sáng tạo bị địch phá huỷ thời hàng tỷ dân chịu mang thảm hoạ khốc hại, cho nên họ rán lo bảo vệ mấy lò sáng tạo chôn dấu bí mật nơi đường hầm, riêng biệt hơn 3.000 hoà tiền liên lục địa khiến Mỹ lo sốt gió, phải đẩy cả hàng trăm tiềm thuỷ đình nguyên tử nằm ngoài khơi Đông Hải trông chờ phản công với hoả tiễn Trung cộng với cả 3000 hoả tiễn Patriot ngăn chặn cho kịp thời, đấu võ với nhau phát sanh ra chiến tranh nguyên tử tại Hoa Nam vào 2015, huỷ diệt toàn bộ con người trên địa cầu, khi chấn động nguyên tử chiến quá dữ dội bắt buộc địa cầu ngừng lại 3 giây, kinh hoàng cho vạn vật, thực vật, động vật và con người, chỉ còn sống dưới 1/10 gồm Trung thần, Hiếu tử, Chơn tu và thiện Tri thức. Tới chừng Long hoa hội lập xong 2017 thực vật tái sinh cung ứng thực phẩm dư thừa, con người không còn sát sanh nữa, chỉ ăn rau quả quá tràn trề, xem động vật như bằng hữu, vui vẻ chung sống, trong nền đạo trị chan hoà tình thương với cảnh sống địa đàng. Như thế Thực vật trở thành kỳ diệu nhứt địa cầu độc tôn, do nó cung ứng hoàn toàn thực phẩm chẳng những con người và động vật, độc đảo là động vật được thăng tiến lên hàng bằng hữu của con người, mất chức năng “Thú vật dưỡng nhơn” thay thế hoàn toàn “Thực vật dưỡng nhơn”. Từ đó, chính thực vật tăng trưởng tuổi thọ con người qua thực phẩm rất ít độc tố phá hại cơ thể như thực phẩm do động vật cung ứng. Thành ra kể như con người trường chay, mất hẳn ngã mặn, không còn phạm tội sát sanh, nhưng xét kỹ sát sanh là diệt mầm sống, thời ăn chay còn sát sanh ngũ cốc, ăn hoa quả và hạt làm tuyệt giống cây, uống nước không ăn, cũng còn giết chết vi khuẩn và vi trùng trong nước, chỉ còn hấp thụ tiên thiên khí như quý Ngài trường sanh bất tử ở Trường Xuân Thạch động đắc đạo quả chỉ hấp thụ tiên thiên khí vẫn sống từ 500 tuổi tới 4.000 tuổi, trong đó có cả Đức Chúa Jesus Christ nữa. Như vậy còn bị thắc mắc quá tỉ mỉ là hấp thụ tiên thiên khí là còn huỷ diệt các nguyên tử, nhứt là vi tử gốc, do tinh chất của vi tử gốc bị lôi cuốn vào tiên thiên khí như O, H, S, C, N, Fe, Cu, Au,...lấn trong bầu khí quyển địa cầu. Cho nên luận bàn ăn chay tới nay chưa ngã ngũ. Do đó Đức Phật ngài phải sử dụng cụm từ “Bất khả tư nghị” giải toả mọi thắc mắc về chay mặn thực phẩm. Cũng như ẩm phẩm do từ thực phẩm chế tác ra thể mà còn bị cấm đoán như “Cấm tửu” trong ngũ giới cấm, chỉ vì rượu là chất bổ, với điều kiện cẩn trọng không lạm dụng để cho say sưa, nghiện ngập rất tai hại lại còn đại khờ cho “Mượn tửu binh giải phá thành sầu” hết sức độc hại cho cơ thể, tội nghiệp cho hột lúa, hột nếp bị chế tạo ra rượu để rồi bị gán cho cái tội, không phải tự nó chính phạm, cũng như cây độc thảo chữa bệnh đại tài, bị gán ép đầu độc cơ thể dân xì ke ma tuý, hết sức oan uổng, Tòa án lương tâm chưa bao giờ bình vực Á phiện và Rượu lại còn buộc tội gắt gao “Tửu, Sắc, Tài, Phiền” tứ đồ trường giết hại con người đau đớn do họ tự nguyện làm vật tế thần, lẩn xả vào chịu chết thảm thương. Lại còn ngông nghênh lên tự cao tự đại là “Ta đây tài tử đúng mức” coi lẽ sống quá tầm thường. Cứ uống rượu say lái xe gây ra bao tai nạn cho tha nhân nữa. Cứ phê xì ke, bạch phiến, không còn lo công việc kiếm sống, hợp tác với băng đảng tạo cảnh giết người, để được tiền ăn hút, rượu trà phù phiếm, để rồi băng đảng thanh toán nhau, đổ máu, tù đầy rứt xương. Thực vật kỳ diệu giúp người tận tụy, nhưng bị lạm dụng đưa đến oan ức danh xưng, có bao giờ được thanh minh tội trạng bị gán ép bắt công.

Sacramento, ngày 6 tháng 3 năm 2014

SAGIANG